



ประกาศโรงพยาบาลป่าซาง

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับหน่วย
บริการ และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ นั้น

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้สู่ภาคปฏิบัติได้ โรงพยาบาลป่าซาง
จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังนี้

๑. ให้บุคลากรโรงพยาบาลป่าซาง ศึกษาแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และร่วมกัน
สอดส่อง ดูแล พฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา
เช่น แพทย์ เภสัชกร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เวชภัณฑ์ยาและการวัสดุเภสัชกรรม) เป็นต้น หากพบเห็น
พฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การทุจริต หรือมีเจตนากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ให้แจ้งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลป่าซางโดยทันที

๒. ให้บุคลากรโรงพยาบาลป่าซาง ในระดับหัวหน้างาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้

๓. ให้บุคลากรโรงพยาบาลป่าซาง ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ (เวชภัณฑ์ยาและการวัสดุเภสัชกรรม) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด เจ้าหน้าที่งานการเงิน
และบัญชี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ระบบยา ปลุก และปลุกจิตสำนึก ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลผลให้เป็นรูปธรรม โดย
ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลป่าซาง เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยกฎหมายกัมธรรมาภิบาล
ระบบยา ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และเรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion of Thailand) ลงวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

๔. ให้บุคลากรโรงพยาบาลป่าซาง ที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้

“ผู้ส่งใช้” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรือบุคลากรทางการ
สาธารณสุขอื่น ที่มีสิทธิ หรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา สามารถรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
บรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พักสำหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทฯ
หรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตาม
จำนวนที่สมควร ตามปกติประเพณีนิยม การสนับสนุนการวิจัย การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ยัง
ประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของสถานพยาบาล หรือหน่วยงาน โดยไม่แสดงตนในการโฆษณา หรือการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัท
ยา หรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ

“ผู้บริหาร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจตัดสินใจลงนาม หรือมีอำนาจสั่งการในการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาล หรือหน่วยงาน ในที่นี้ คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

“ผู้มีอำนาจ” หมายความว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือ ดำเนินการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายในหน่วยบริการ หรือหน่วยงาน ในที่นี้ คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกันกำกับ ดูแล ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการคัดเลือกจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด การสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายในอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ผ่านคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด หรือคณะกรรมการบริหารให้เห็นชอบเสมอ

“เภสัชกร” “ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น” “เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี” ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทำและนำเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โดยไม่กีดกันบริษัทใด บริษัทหนึ่ง หรือมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

๕. การใดๆ ที่มีได้ระบุในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์และผลดีแก่ทางราชการ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด โดยขอให้อนุมัติจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด หรือคณะกรรมการบริหาร หากการใดจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หากไม่รับดำเนินการโดยพลัน ให้ขออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


(นายสันติ วงศ์ผืน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายสันติ วงศ์ผืน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลป่าซาง ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง ซอบธรรมเนียม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัจจาวา จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


(นายสันติ วงศ์ผืน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง



ประกาศโรงพยาบาลป่าซาง
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลป่าซาง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลป่าซาง

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลป่าซางจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลป่าซาง ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลป่าซาง

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


(นายสันติ วงศ์ผืน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง